

THÁI THỤY

Thiết thực học và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Thái Thụy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.



Hệ thống giao thông của xã Thụy Liên (Thái Thụy) được đầu tư xây dựng đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Những năm qua, xã Thụy Liên luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã: Hàng năm, trong dâng kỷ việc làm theo, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ lựa chọn những vấn đề khó khăn, vướng mắc hay những vấn đề gây bức xúc, được dư luận quan tâm ở cơ sở để cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết. Định kỳ hàng năm, xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu thấy được những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, từ đó tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05; phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Nhờ vậy, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức xã được nâng lên; chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn



Nhiều hộ gia đình nâng cao thu nhập từ phát triển kinh tế gia trại.

tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm như: việc vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng của các dự án, chất lượng nước sạch... Ngoài ra, các địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trên hệ thống truyền thanh, xây dựng chuyên mục "Học Bác mỗi ngày" để tuyên truyền; kẻ vẽ khẩu hiệu, pa nô, biển tường góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhờ vậy, những năm qua, kinh tế của huyện Thái Thụy phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất của huyện vẫn tăng hơn 4,5% so với năm 2019, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều chất hơn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng các cấp đã đề ra, xây dựng huyện Thái Thụy thực sự trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh.

ĐAO QUÝEN

Kết quả bước đầu thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1

Sau một năm học triển khai chương trình sách giáo khoa mới, với sự điều chỉnh và nỗ lực từ bản thân mỗi giáo viên, việc triển khai dạy và học theo chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới đã đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả bước đầu.

Cô giáo Trần Thị Nhài, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân (Kiến Xương) cho biết: Sau một năm học thực hiện việc dạy và học theo sách giáo khoa mới, đa số các em đều đọc rõ ràng, trôi chảy theo yêu cầu của giáo viên. Để đạt được kết quả đó, chúng tôi đã từng bước khắc phục khó khăn và linh hoạt trong giảng dạy. Đối với một số hạn chế ban đầu về phần ngữ liệu và từ ngữ, tôi cùng đồng nghiệp nghiên cứu và tham khảo, sử dụng ngữ liệu của sách giáo khoa khác cũng như trong thực tế để sử dụng trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, tôi luôn tích cực, chủ động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, phát huy được tính tích cực của học sinh.

Cũng giống như cô giáo Trần Thị Nhài, cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS Văn Trường (Tiển Hải) cho rằng, sau một năm học triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1, bước đầu đã nhìn thấy những tín hiệu vui. Cô giáo Nguyễn Thị Mai cho biết: Năm học 2020 - 2021, bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục được nhà trường lựa chọn và đưa vào giảng dạy. Sau một năm học, chương trình giúp học sinh bước đầu làm quen với tiếng Anh thông qua việc khám phá và trải nghiệm để hình thành kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Qua mỗi đơn vị bài học, học sinh được làm quen với các từ mới, từ đó, học sinh được làm quen với một số âm đơn cơ bản: nguyên âm, phụ âm đứng đầu và đứng cuối từ, tên các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh có thể nghe hiểu được từ và cụm

từ đơn giản gắn gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh và chủ đề quen thuộc.

Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Năm học 2020 - 2021, toàn huyện có 114 lớp 1 với 3.541 học sinh. Nội dung các bài học trong sách giáo khoa mới đa dạng, có tranh minh họa giúp giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh dễ nhận biết, hiểu rõ nghĩa, vận dụng làm bài tập dễ dàng. Mỗi giáo viên đã coi sách giáo khoa thực sự là tài liệu, có thể chủ động linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với đối tượng học sinh. Chú ý gắn kiến thức bài học với thực tiễn cuộc sống; tăng cường việc tự làm đồ dùng dạy học; thực hiện tốt việc chuyển từ dạy học truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trải nghiệm theo đúng yêu cầu của chương trình. Bên cạnh đó, các bài giảng được thiết kế gắn với việc khám phá, hoạt động, trò chơi và vận dụng trong thực tiễn, đạt được mục tiêu của chương trình dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Vì vậy, nếu

như đầu năm học, giáo viên, học sinh còn ngỡ ngàng, thì đến nay giáo viên lớp 1 đã chủ động, sáng tạo hơn trong hoạt động dạy học, học sinh được tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng, học tập tích cực hơn, nhiều em tiến bộ nhanh. Kết thúc học kỳ I, học sinh lớp 1 đã có thể đọc thông, viết thạo, đạt được phẩm chất, năng lực cần thiết. Kết quả cả năm học 2020 - 2021, tỷ lệ học sinh lớp 1 đạt điểm 9 - 10 tăng 2% so với năm học 2019 - 2020.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, mặc dù là năm học đầu tiên thực hiện lại diễn ra trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 trên địa bàn tỉnh đã gặp hái được nhiều kết quả. Công tác lựa chọn sách giáo khoa, bồi dưỡng lực lượng giáo viên, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Phòng học cơ bản đủ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Học sinh hứng thú học tập với sách giáo khoa mới vì màu sắc,

hình ảnh đẹp, kênh hình, kênh chữ phù hợp với trình độ, tâm lý lứa tuổi. Hình thức, phương pháp giảng dạy, chương trình giáo dục phổ thông mới giúp học sinh tiếp cận với phương pháp dạy học trực quan, sinh động, nhanh gọn, không rườm rà. Lần đầu tiên, hoạt động trải nghiệm trở thành nội dung giáo dục bắt buộc trong nhà trường với mục đích giáo dục trẻ phát triển toàn diện; học sinh biết đọc, viết, nhận thức, các kỹ năng nhanh nhẹn hơn. Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 1 cao, đạt 98,8%, số học sinh chưa hoàn thành chương trình là 1,2% trong đó phần lớn là học sinh học hòa nhập.

Với kết quả đạt được của năm học 2020 - 2021, hiện nay các cơ sở giáo dục đã nhìn nhận điểm mạnh và điểm hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước mắt là thực hiện chương trình sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6, năm học 2021 - 2022 bảo đảm đúng lộ trình, đạt chất lượng và hiệu quả.

ĐẶNG ANH



Cô giáo Trần Thị Nhài, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, Trường Tiểu học và THCS Thanh Tân (Kiến Xương) cùng các em học sinh trong tiết học trên lớp.

Nâng cao năng lực, mở rộng diện xét nghiệm SARS-CoV-2

Đã 18 ngày liên tiếp, Thái Bình không ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng song diễn biến dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trong nước vẫn đang rất phức tạp, nguy cơ xâm nhập dịch Covid-19 từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh rất cao. Chủ động phòng, chống dịch, Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc mở rộng diện xét nghiệm và tăng năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 để kịp thời phát hiện nguồn bệnh trong cộng đồng, từ đó có những giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

ngẫu nhiên, thường xuyên tại các bệnh viện, doanh nghiệp, khu trọ của sinh viên, công nhân cũng đã và đang được ngành Y tế, các địa phương thực hiện. Tổng số mẫu thực hiện từ ngày 29/4 - 20/6 là gần 62.100 mẫu (riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 7/5 - 20/6 là 11.482 mẫu, Bệnh viện Phổi Thái Bình từ ngày 11/5 - 20/6 đã xét nghiệm 779 mẫu).

Trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng diện xét nghiệm có vai trò rất quan trọng nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19. Để đáp ứng cho việc mở rộng diện xét nghiệm, ngoài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm kháng định lượng SARS-CoV-2, từ tháng 5 đến nay, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai xét nghiệm

sàng lọc SARS-CoV-2 như: Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Phổi Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã có phương án về nhân lực, vật lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Đến nay, hơn 100 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện đã được tập huấn lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Bệnh viện đã bố trí nhân lực thực hiện xét nghiệm gồm 1 bác sĩ và 3 kỹ thuật viên. Hệ thống xét nghiệm PCR của Bệnh viện được đầu tư từ năm 2015. Số lượng mẫu tối đa hệ thống xét nghiệm có thể thực hiện là hơn 40 mẫu đơn/mẻ trong khoảng từ 2 - 3 giờ. Khu vực xét nghiệm SARS-CoV-2 được Bệnh viện bố trí gồm 3 phòng: tách chiết, mix và PCR đủ tiêu chuẩn một chiều và bảo đảm an toàn sinh học cấp 2.

Bác sĩ Vũ Thị Huệ, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Từ tháng 5 đến

nay, Khoa bắt đầu triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Hàng ngày, vào chiều tối hoặc đêm, khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuyển mẫu sang, Bệnh viện tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm ngay. Do thời gian tiếp nhận mẫu không cố định nên Khoa đã bố trí cán bộ, kỹ thuật viên trực có thể thực hiện xét nghiệm bất cứ lúc nào khi có mẫu, nhiều khi cán bộ phải xét nghiệm thâu đêm. Cao điểm có ngày Khoa xét nghiệm 400 mẫu gộp, ngày bình thường là 300 - 350 mẫu gộp. Ngoài kỹ thuật viên, mọi người trong Khoa Xét nghiệm đều phải tham gia hỗ trợ từ khâu chuẩn bị, phân loại, kiểm tra mẫu... Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 20/6, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã xét nghiệm được hơn 4.650 mẫu. Không quên ngại khó khăn, vất vả, cán bộ, nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhi Thái Bình luôn tích cực hoàn thành nhiệm vụ, trả kết quả xét nghiệm sớm nhất có thể.

Bác sĩ Đỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Dịch Covid-19 lây lan nhanh, thậm chí có những người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không hoặc chưa có biểu hiện lâm sàng. Do đó, việc xét nghiệm có vai

trò quan trọng, giúp phát hiện nhanh người nhiễm Covid-19, từ đó có thể đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả. Tại Thái Bình, hiện nay các đơn vị có thể bảo đảm xét nghiệm 846 mẫu đơn/ngày, tương đương 8.460 mẫu gộp/ngày. Tuy nhiên, nếu huy động tối đa nhân lực, vật lực có thể xét nghiệm hơn 1.170 mẫu đơn/ngày, tương đương hơn 11.700 mẫu gộp/ngày. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã có kế hoạch về nhân lực lấy mẫu xét nghiệm và các phương án về vật tư, sinh phẩm xét nghiệm. Ngoài việc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR tại một số cơ sở y tế, hiện nay một số bệnh viện, doanh nghiệp cũng đã chủ động triển khai test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2.

Số lượng mẫu lấy đồng nghĩa với khối lượng mẫu phải xét nghiệm tăng nhưng không vì thế mà những chiến sĩ áo trắng quên ngại. Dù thời tiết nắng nóng, chiếc áo blouse ướt đầm trong những bộ đồ bảo hộ song những chiến sĩ áo trắng vẫn sẵn sàng lao vào điểm nóng, vùng có nguy cơ lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bất kể thời gian nào để có kết quả nhanh nhất. Với họ khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, việc phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân mới là quan trọng nhất.

NHU HOANG

Infographic titled 'THÔNG TIN VỀ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VERO-CELL CỦA SINOPHARM'. It details the vaccine's efficacy (78.2%), its status as a WHO-prequalified vaccine, and its use in Vietnam. It also includes a timeline of WHO pre-qualification and Vietnam's vaccination progress.



Hệ thống xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.